

**THÔNG BÁO CẤP THỜI**

27 Tháng Bảy, 2023

**Liên Lạc:** Shannon Widor

714-667-9759 (văn phòng) hoặc 714-438-9707 (cell)

[shannon.widor@ocpw.ocgov.com](mailto:shannon.widor@ocpw.ocgov.com)

## **Quận Cam Công Bố Phúc Trình Tiến Triển Thường Niên Liên Quan Đến Kế Hoạch Quản Trị Đất Bồi Dể Ngập Lụt**

### **Giảm Giá Rõ Rệt trong Chi Phí Bảo Hiểm Lũ Lụt Có Sẵn Cho Các Chủ Nhân Có Tài Sản trong Khu Vực**

**Quận Cam, CA** – Nhờ việc thực hiện một số các hoạt động kiểm soát lũ lụt, Quận Cam đã giúp các chủ nhà trong các khu vực tự trị của Quận Cam nhận được một sự giảm giá 25% chi phí bảo hiểm liên quan đến lũ lụt.

Quận Cam là một thành viên tham dự vào trong Chương Trình Bảo Hiểm Lũ Lụt Quốc Gia trực Thuộc Cơ Quan Đặc Trách Tình Trạng Khẩn Truờng Liên Bang (FEMA) và Hệ Thống Tính Điểm Cộng Đồng (CRS). Các chủ nhân tài sản và nhà cửa hợp lệ để nhận sự giảm giá trong chi phí bảo hiểm lũ lụt mỗi năm tùy thuộc vào mức độ của các hoạt động thực hiện bởi giới thẩm quyền địa phương của họ.

Chương Trình CRS đòi hỏi sự hoàn tất của những hoạt động kiểm soát lũ lụt khác nhau, bao gồm việc xây dựng và duy trì các hệ thống phòng chống lũ lụt. Thêm vào đó, còn đòi hỏi thành phần tham dự CRS cung cấp Phúc Trình Tiến Triển Thường Niên (Phúc Trình) thông báo cho công chúng những thành tích gần đây trong việc giảm thiểu nguy cơ lũ lụt trong các cộng đồng của họ. Phúc trình tóm tắt những hoạt động mà Quận đang làm để giảm thiểu hay loại trừ những bãi đất bồi lũ lụt rộng lớn nhất. Quận quản trị và duy trì vào khoảng 380 dặm hệ thống phòng chống lũ lụt trên toàn Quận Cam.

Phúc Trình bao gồm các hoạt động của dự án hiện đang trong giai đoạn phác họa hay những dự án xây cất đã hoàn tất từ Chương Trình Cải Thiện Vốn Kiểm Soát Lũ Lụt trong 7 năm của Quận. Những cải tiến lớn là nằm trong đầu nguồn Westminster East Garden Grove, là bãi đất bồi dễ bị lũ lụt rộng lớn nhất còn lại trong Quận Cam.

Thông tin liên quan đến Phúc Trình và tóm tắt của những dự án đã hoàn tất có thể tìm thấy dưới phần “Phúc Trình Tiến Triển Thường Niên cho Kế Hoạch Quản Trị Bãi Đất Bồi dễ bị lũ Lụt” trong phần Bảo Vệ Lũ Lụt tại OC trong trang mạng mạng của Cơ Quan Công Chánh Quận Cam (OCPW) tại <https://bit.ly/44KUeYn>

Muôn biết thêm thông tin về OCPW, xin vào [www.OCPublicWorks.com](http://www.OCPublicWorks.com) hay theo chúng tôi trên mạng xã hội sử dụng #OCPublicWorks trên Facebook, Twitter, Instagram và YouTube.

###